

คู่มือการจัดทำสำมะโนประชากรประจำปี 2020 สำหรับผู้อพยพ

การจัดทำสำมะโนประชากรจะ
กระทบต่อครอบครัวของฉันและตัว
ฉันเองอย่างไร

มีผู้อพยพกว่า 1.5 ล้านคนในนครLos Angeles ถ้า
เราไม่ได้นับผู้อพยพ นครLos Angeles อาจสูญเสีย
เงินทุนสำหรับโครงการที่สำคัญๆ ที่ครอบครัวผู้
อพยพหลายครอบครัวต้องการ รวมถึงโครงการ
Head Start โครงการประกันสุขภาพของเยาวชน
(Children's Health Insurance Program, CHIP)
โครงการช่วยเหลือโภชนาการ (Supplemental
Nutrition Assistance Program, SNAP, แสตมป์
อาหาร) และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ระดับชาติ (National School Lunch Program)

มีการคุ้มครองข้อมูลสำหรับ การจัดทำ
สำมะโนประชากรประจำปี 2020

สำหรับการจัดทำสำมะโนประชากรประจำปี
2020 สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรแห่ง
สหรัฐอเมริกาแนะนำให้ทำแบบสอบถามออนไลน์
ไม่ว่าคุณจะทำแบบสอบถามออนไลน์หรือบน
กระดาษ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็เป็นเรื่อง
สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ตามกฎหมายแล้ว ไม่สามารถ
นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ในทางที่ทำให้คุณ
เสียหายได้และสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากร
แห่งสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อรับประกันว่าจะมีการดำเนินการ
อย่างปลอดภัยและมั่นคงในทุกๆ ขั้นตอน

นครLos Angelesจะจัดหาที่พักเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงโค
รณาการ บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
ได้อย่างเท่าเทียมกันตามสมควร หากต้องการขอรับที่พัก โปรด
ติดต่อฝ่ายดูแลคนพิการได้ที่
DOD.Contact@lacity.org หรือ (213) 202-5668 อย่างน้อยล่วงหน้า
ห้าวันทำการ

ข้อมูลของฉันจะปลอดภัยไหม ข้อมูล
เหล่านี้สามารถนำมาใช้ในทางที่เสีย
หายแก่ฉันได้ไหม

กฎหมายระดับความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ของรัฐบาลกลางปี 2015 รับประกัน
ว่าข้อมูลของคุณได้รับการคุ้มครองจากความ
เสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก
จะไม่มีเปิดเผยหรือเผยแพร่ชื่อ ที่อยู่และ
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณโดยเด็ดขาด นอกจากนี้
นี้ สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรแห่ง
สหรัฐอเมริกาไม่ได้รับอนุญาตให้นำข้อมูลที่
คุณตอบในแบบสอบถามไปใช้ในทางที่ไม่ก่อ
ให้เกิดผลดีกับคุณได้ บรรพที่ 13 ของกฎหมาย
สหรัฐอเมริกาห้ามมิให้สำนักงานสำรวจสำมะโน
ประชากรแบ่งปันข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่คุณ
แจ้งให้หน่วยงานรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น
ใด (รวมถึงเจ้าหน้าที่ตรวจผู้อพยพหรือหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายใดๆ) นิติบุคคลอื่นๆ หรือศาล
ยุติธรรมทราบ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

